

Sống Không Làm Người Khác Buồn Khó

Tác Giả: Phi Mä

Thứ Tư, 23 Tháng 5 Năm 2012 22:45

Đä sống mät cuäc sống có ý nghĩa, con người luôn phải phän đäu häc häi, trau đäi và sửa sai suät cä cuäc đäi.



Sänh nä thäc đän đän đäc hình thành tänh ngä hình änh thäy ngäi khác đau khổ, lo äng, đau buồn và sợ hãi, hiểu đäc "ý nghĩa cuäc sống là mang niềm vui và hạnh phúc đän cho ngäi, lấy niềm vui và hạnh phúc đó làm niềm vui và hạnh phúc cho mình."

Täđä mäi ngäi rút ra đäc nhäng cách sống hay, đúc kết nhäng kinh nghiệm sống hữu ích đä trang bị cho hành trình của mình nhäng bông hoa hạnh phúc täi sáng. Vậy nhäng kinh nghiệm và bài học nào đáng đä chúng ta lưu ý học hỏi và äng đäng vào đäi sống thực tế. Xin mời các bạn cùng nghiên cứu.

Sống Không Làm Người Khác Buồn Khó

Tác Giả: Phi Mä

Thứ Tư: 23 Tháng 5 Năm 2012 22:45

Sống luôn thẳng thắn yêu và tha thứ : không nói cái sai, cái lỗi, cái xấu trừ khi cần thiết sau lưng công chúng.

Luôn giúp đỡ mọi người khi họ yêu cầu, nhớ vợ hay mong đời, không nên tự ái.

Không nên làm cho người khác thất vọng.

Sống nhàn nhác, tùy thuận và bằng lòng để cho mọi người cùng vui. Dù ai nói xấu mình, chê bai, chèn ép, nói cái sai của mình, nhìn xét đúng sai phải trái như thế nào, mình đứng im lặng không cãi lại, không biện minh, không tìm cách đả phá công trạng thì đó gọi là nhàn nhác. Sau khi nhàn nhác được thì tùy thuận theo ý kiến, lỗi nói và họ nhận được công hạnh làm cho họ vui. Giữ sự khiêm tốn chèn ép, nói xấu nói cái sai của mình thì mình cảm thấy đã góp ý thật, giúp mình phần nào thôi. Nếu thấy mình sai thì nên xin lỗi ngay để họ bớt giận. Sau khi tùy thuận được thì mình bằng lòng vui vẻ không bức bối gì nữa thì mới việc sự trở nên tốt đẹp. Sống cung kính và tôn trọng người, luôn lễ độ không dùng những lời nói thô tục, xấu hổ mày tao, nó, thế này...

Sống thành thật, chân thành, không dối gạt người.

Không tham lam trộm cắp, lấy đồ của người không xin phép dù là vật nhỏ như cây kim hoặc là chén cơm lên xem. Thấy đồ ai đánh rơi thì đem trả lại. Đừng vì bình đẳng với tất cả mọi người, mọi dân tộc màu da, nông thôn hay thành thị, nghèo hay giàu, sang hay hèn, đức tin giáo hay khác tôn giáo, có học thức hay thiếu học thức, chức hay không, nam hay nữ.

Không la mắng, nói lớn tiếng, quát mắng, phớt lờ ai dù là trẻ con, thầy tu hay người dốt chữ quy. Dù ai làm sai chỗ nên dùng lời nói ôn hòa nhã nhặn dịu dàng như hàng để nói chuyện, khuyên bảo.

Trước khi nói hay làm việc gì nên suy nghĩ trước khi nói đó, hành động đó có đem đến làm khổ mình và người hay không. Nếu có thì chớ nên nói và hành động.

Không nói những lời nói, câu chuyện làm cho người khác lo lắng, sợ hãi như chuyện ma, chuyện công việc của gia đình, chuyện liên quan đến tiền bạc tài chánh eo hẹp, chuyện vợ chồng, chuyện thất bại trong làm ăn, chuyện xích mích với người khác, chuyện tranh giành danh lợi trong xã hội, công quan hay chức nào đó,...

Không nhát ma, hù dọa làm cho người khác giật mình sợ hãi đến các bệnh đau tim.

Không nói những lời nghi ngờ xa xôi.

Không tài lạnh dè dặt hay khuyên bảo người khác. Bất kể ai cũng có tội lỗi, do vậy hãy công nhận vì dè dặt khuyên bảo người khác sẽ làm cho lòng tự tôn của họ bị tổn thương.

Không bình luận, nhìn xét đúng sai phải trái về tôn giáo, chính trị công chúng.

Không để cho người khác lo lắng về bất cứ chuyện gì trong gia đình. Đừng để ai nhấc làm việc gì đến nỗi thất bại. Ví dụ : ai nhấc sửa chữa phòng, bàn ghế, dọn dẹp phòng thì nên làm ngay, hoặc khi mình thấy công việc sửa chữa hay dọn dẹp cái gì trong nhà là tự mình làm ngay, đừng ngại với ai, đừng ngại nhấc cho ai, dù là mình có vai vế lớn trong gia đình.

Sống Không Làm Người Khác Buồn Khó

Tác Giả: Phi Mä

Thứ Tư, 23 Tháng 5 Năm 2012 22:45

Khi bạn buồn đau không rên la, không khóc và sợ hãi lo lắng. Càng rên la, sợ hãi lo lắng thì càng làm cho người xung quanh lo lắng thêm. Hãy nhớ câu: "Tâm phải bình tĩnh trước mặt người buồn khổ."
Buồn khổ là vô thường, đến rồi đi, không vì cái gì phải lo lắng và sợ hãi cả."

Đi đâu ra khỏi nhà cũng nên báo trước cho ai đó biết để mọi người không lo lắng cho mình, khi về trở cũng nên gọi đi rồi về báo. Không nên đi về quá khuya, ra nhà quá sớm.
Luôn giữ lời hứa, không hứa lèo.

Không mượn tiền, xin tiền của bất kỳ ai.

Sống chung thủy trước mặt người khác, không lăng nhăng bất cứ ai. Sống không chung thủy sẽ phá hoại gia đình mình và gia đình người khác.

Không nên buồn rầu buồn bã lúc khó khăn.

Giúp ai thì giúp đỡ cùng.

Làm sai, có lỗi thì xin lỗi ngay và sửa sai.

Không nên tự ý đưa đi của người khác hay cất đi chỗ khác trừ khi đã hỏi trước.

Không nên giết người, đánh người, chém, đâm hại người khác.

Không nên rượu chè, hút thuốc, nghiện ngập các chất kích thích.

Không nên chơi cờ bạc, cá cược, gian lận.

Không nói nhảm nhí nói ly gián, chia rẽ bất kỳ ai.

Không nên xuyên tạc, nói chuyện không có, hoặc chuyện có thì nói không.

Không nên quát mắng, chê bai, chửi trịch ai.

Không nên lấy ai ra làm đối tượng nói chuyện của mình để đùa hay giễu cợt. Không nên cười trên số đau khổ của người khác.

Không nên quá quan tâm, quẩn lý hoặc kiểm tra người khác, vì họ sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Khi nói chuyện không nên bắt bớ người khác, đưa người khác vào ngõ cụt.

Luôn tôn trọng mọi quy tắc dù của người khác, dù là họ đang giễu ta điếu gì, không nên moi móc tìm hiểu. Mọi người có niềm vui riêng, có nỗi lo riêng, có đời sống riêng. Dù là vợ chồng, cũng nên tôn trọng cuộc sống riêng của mọi người, không nên lúc nào cũng phải kiểm soát, nghi ngờ. Người khác phải luôn tin tưởng nhau tuy nhiên nếu có lý do và nguyên nhân để làm những việc gì đó mà họ không muốn chia sẻ với ta.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay ai là của ai. Mọi người và bạn có cuộc sống riêng và sự tự do của mình. Không nên nghĩ rằng vợ là của mình, chồng là của mình. Hãy luôn tự do tôn trọng cuộc sống riêng của mọi người, tôn trọng sự thích riêng, lối sống riêng, những chuyện thầm kín bí mật riêng của mọi người.

Đi xem với con cái nhớ là đi xem với bạn bè. Không nên la mắng đánh đập hay phớt lờ con mà người khác luôn thấy yêu và tha thứ cho con. Tôn trọng cuộc sống riêng của con. Dùng lời nói ôn tồn, nhã nhặn và dịu dàng nói chuyện với con, không nên quát hay lơ đãng với con mình.

Không nên sắp xếp, ép buộc hay áp đặt cuộc đời cho con mình, hãy luôn tôn trọng sự thích và quy định quy tắc dù của con. Là cha mẹ chỉ nên gợi ý, còn quy tắc dù theo hay không thì tùy theo ý của con cái.

Sống Không Làm Người Khác Buồn Khó

Tác Giả: Phi Mä

Thứ Tư: 23 Tháng 5 Năm 2012 22:45

Là con cái, nên hiểu thấu vào vai cha mẹ. Khi giàu có chớ khinh thường cha mẹ nghèo. Dù cha mẹ có lỗi gì thì con cái không nên giận, chớ có luôn miệng vòng tay ra thường yêu và tha thứ. Lái xe luôn cẩn thận, giữ gìn trật tự luật lệ an toàn giao thông.

Ra hay vào nhà đừng khóa cửa cẩn thận.

Trở về khi ngủ kiểm tra cửa sổ có khóa cửa.

Không nên kết bạn xấu. Không tham gia vào những băng đảng xã hội đen, không lui tới những nơi có những băng nhóm xã hội đen tụ tập như quán bar, dancing, quán nhậu, quán karaoke, cafe ôm, bia ôm, massage,...

Khi thấy ai làm sai cái gì hay bắt tội thì chớ nên đổ thêm dầu vào lửa, châm chích, mả mai, nói rằng họ không nghe lời mình khuyên,... Chớ nên an ủi họ "Lỗi cái sai, sự bắt tội này làm bài học" hoặc "Biết đâu trong cái rủi có cái may", hoặc "Đừng thất vọng, hãy bình tĩnh đi",...

Nếu đã cho người khác mượn tiền thì phải tính toán khả năng người vay không có tiền để trả hoặc trả chậm. Do vậy khi vay hay trả chậm thì nên an ủi trấn an họ để họ yên tâm. Ví dụ như "Nếu bạn kết tiền chớ có thì tôi cũng đừng c, tôi tôi vẫn chớ cẩn thận số tiền đó."

Không nên kiện tụng ra tòa, cố gắng tự thu xếp phần thua đôi bên.

Không nên mượn xã hội đen đòi nợ giúp mình và cũng không nên dính dáng xã hội đen.

Nếu có hận thì nên quên sớm hận họ chớ đúng giận.

Nếu được chớ hận, người khác得罪 bạn thì không nên giận, vẫn vui vẻ và trả lời rằng mình có đủ nhieu thời gian, đừng cố giận yên tĩnh mặt mình cũng là mặt cái thú, giúp đỡ óc được người thanh toán.

Đừng để người khác chửi mình, nên thông báo cho mẹ người bị bắt tội chớ không ai phải chửi mình nếu mình buồn.

Dù hoàn cảnh nào cũng không nên làm cho người khác giận, lo lắng, buồn phiền và sợ hãi.

Đừng tỏ vẻ cho người khác phạm pháp. Ví dụ như không nên đi xe đạp công cộng mà không khóa, ra vào nhà không khóa cửa, đeo dây chuyền, bông tai, hoặc đồ trang sức quý giá ra ngoài đường,...

Đừng làm điều gì trái ý người khác.

Khi nói chuyện nên nắm được ý của người khác muốn gì đừng không nói trái ý người.

Không nên bác bỏ ý kiến, đừng nói của người khác.

Không nên nói lên quan điểm của mình khi bắt quan điểm đó khác với ý của người khác.

Không nhắc đến những quá khứ và chuyện đau buồn của người khác.

Sống Không Làm Người Khác Buồn Khó

Tác Giả: Phi Mánh

Thứ Tư, 23 Tháng 5 Năm 2012 22:45

Buôn bán không nên cân non, cät xén, bán hàng không chät läng, có đäc tä hóa häc hoäc hàng giä.

Giä gìn vä sinh säch sä näi công cäng, không vät rác bäa bãi, giä gìn nhà cäa, näi ngä và näi làm viäc ngăn näp.

Không nên trän häc, bä häc, kät bän xäu đä gia đình và ngä i thân lo läng.

Không nên sä däng kiän thäc, sä hiäu biät đä phá hoäi, ví dä nhä nhäng hackers cài virus vào mäng internet.

Đäng bao giä nghĩ đän chuyän tä tä. Hãy mänh đän đäi điän väi thäc tä và vät qua.

Không tranh chäp tài sän tiän bäc thäa kä väi bät kä ai (anh chä em,...). Sä tranh chäp chä làm cho mät tình cäm giäa nhäng ngä i trong gia đình, con ngä i trän đäc ác hän và kä bä häi có khä năng không còn mäng đä säng. Näu mình đäc thäa kä nhiäu hän, thì cùng bàn thäo läi väi ngä i trong gia đình đä chia đäu läi, giúp cho mäi ngä i cùng vui vä.

Khi nghe ai đó nói chuyän vä ngä i thä ba, không nên chä tin mät chiäu. Sä väi vä tin vào nhäng gì ngä i khác nhän xét hay đánh giá sä đän nhäng häu quä nghiêm träng. Do väy nên tìm hiäu kä thêm tä nhiäu ý kiän khách quan khác.

Không nên có đänh kiän xäu vä nhäng ngä i đã phäm täi, bäi vì chính thành kiän đó có thä làm tän thäng đän hä.

Sä cä xä vô tình đäi väi ngä i không thiän cäm, kä phäm täi, đôi khi sä gây cho hä tâm lý räng hä bä cô läp väi xung quanh. Tä đó sä näy sinh nhäng häu quä nghiêm träng. Do väy dù là ai, ngä i tät hay xäu, ngä i có thiän cäm hay không thiän cäm, chúng ta hãy luôn tôn träng hä. Đäi xä bình đäng, thäng yêu, đäu däng, quan tâm và luôn nhìn hä väi ánh mät đäy thiän cäm.

Đäng bao giä đän ngä i khác vào đäng cùng. Ngä c läi khi thäy ai räi vào đäng cùng thì nên ra tay giúp đäng ngay.

Không nên häp täp, väi vä, luôn tä tän và bình tĩnh.

Säng nên biät đä, nghèo chä tham giàu, chä xäi sang, tiêu xäi hoang phí.

Không nên đä oan cho ngä i khác khi chäa có bäng chäng chäng minh.

Không nên tranh công väi ngä i khác.

v.v...

Tóm läi, còn rät nhiäu bài häc hay cän đäc góp ý và häc häi. Đây chä là mät khía cänh vä cách säng không làm khängä i khác. Còn nhäng khía cänh khác cũng không kém quan träng đó là cách säng không làm khä mình, không làm khä muôn loài vän vät có sä säng khác. Chä khi thäa mãn 3 điäu này thì cuäc säng mäi đäc gäi là hoàn mä đäo đäc.

Số ng Không Làm Ng i Khác Bu n Kh

Tác Giả: Phi M nh

Thứ Tư, 23 Tháng 5 Năm 2012 22:45
